

บุกบ้านยิงผช.ผญบ.ทับ

ที่จะเนาะอากาศล้มผญบ. มินส์โจรพบตัดป่าเหียน

ทหารกดดันไล่ล่าโจรทางอากาศ-ภาคพื้นดินต่อเนื่อง ตะลึงพบป่าไม้บนเทือกเขาถูกตัดเหี้ยนกว่า 500 ไร่ ส่งขยายผล ที่ยะลาบุกยิงผู้ช่วยผญบ.ต้นคาน้ำ ส่วนจะเนาะ อากาศล้ม ผญบ.สาหัส

ยิงผช.ผญบ.

ความคืบหน้าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นราธิวาส จนส่งผลให้เจ้าหน้าที่และผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวยต่อเหตุการณ์ไฟใต้ที่เกิดขึ้น จากฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ต.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหาร จก.นราธิวาส นำกำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์ อท.1 บินสำรวจความเคลื่อนไหวทางอากาศ เพื่อกดดันไล่ล่ากลุ่มก่อความไม่สงบ หลังก่อเหตุในพื้นที่หลายอำเภอ โดยเน้นเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ อ.ระแงะ จะเนาะ เจาะโฮร ร้อง ศรีสาคร และตากใบ ซึ่งถือเป็นพื้นที่เกิดเหตุต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

จากการกดดันไล่ล่าปฏิบัติการร่วมกันทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็ตามเทือกเขา ซึ่งกลุ่มก่อความไม่สงบใช้เป็นที่พักแวนและช่องซุ่มเพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยที่ อ.ระแงะ หลังเกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดถึง 4 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารกรมทหารพรานที่ 45 เสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บรวม 9 นาย

พร้อมกันนี้ พ.อ.เฉลิมชัย สุทธิณวล ผบ.กรมทหารพรานที่ 45 สั่งการให้ พ.ต.ท.อาคม ทองพวง นายทหารฝ่ายยุทธการ นำกำลังรวม 50 นาย ปฏิบัติการภาคพื้นดินไล่ล่ากลุ่มคนร้าย เพื่อติดตามจับกุมนายอัมรัน มิง นายอับดุลฮาгим ปูตะ นายควันแซะ ควันกือจี้ และนายอุสนี บาโด 4 แกนนำหลักคนสำคัญที่หนีหมายจับ ป.วิอาญา คนละกว่า 10 หมาย และร่วมกันก่อเหตุในพื้นที่ อ.ระแงะ อย่างต่อเนื่อง

สำรวจป่าพบตัดเหี้ยนกว่า500ไร่

จากการบินสำรวจพบว่า บริเวณเทือกเขาเมาะแต เขตรอยต่อระหว่าง อ.ศรีสาคร และ อ.จะเนาะ ซึ่งเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ความชันอยู่ที่ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณพิกัดตั้งแต่ QG 895894 ถูกนายทุนและผู้มีอิทธิพลว่าจ้างคนงานให้ขึ้นไปลักลอบตัดถากตัดไม้เป็นวงกว้างจำนวนกว่า 20 จุด กว่า 500 ไร่ โดยพบร่องรอยขนาดใหญ่กว่า 1,000 ท่อน กระจายกระจายเกลื่อน เพื่อเตรียมลำเลียงส่งไปขายต่อประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน เบื้องต้นคาดว่ามียูบล่าดับไม้สักประมาณ

แหล่งข่าวความมั่นคงทางทหารของจก.นราธิวาสรายหนึ่ง เปิดเผยว่า กลุ่มขบวนการมอดไม้ ซึ่งมีนายทุนและผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ในพื้นที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไม้เถื่อนไปสนับสนุนการก่อเหตุบู่นไต่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน เพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ให้มุ่งไปที่การติดตามไล่ล่ากลุ่มก่อเหตุไม่สงบแทน ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝนที่น้ำป่ามีจะมีจะไหลหลาก และพัดท่อนซุงขนาดใหญ่ลงมาทับบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี ที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความเป็นห่วงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และต้นน้ำ ที่ทรงให้พลกนิกรทุกคนช่วยกันรักษาให้คงอยู่กับธรรมชาติอีกด้วย

อากาศล้มผญบ.จะเนาะสาหัส

ขณะที่ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลา 05.10 น. วันที่ 4 สิงหาคม ร.ต.ท.ปโยธร เอียดรัถย์ ร้อยเวร สก.จะเนาะ

รับแจ้งเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 1 คน เหตุเกิดในพื้นที่บ้านยะออ ต.จะเนาะ อ.จะเนาะ จ.นราธิวาส จึงเดินทางเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านพักเลขที่ 25/1 หมู่ 1 บ้านยะออ มีปลอกกระสุนปืนอากาศตกอยู่ 2 ปลอก พร้อมกองเลือดจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่ง รพ.จะเนาะ อากาศสาหัสจึงนำส่งต่อ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ทราบชื่อคือ นาย

อับดุลเลาะห์ ปาเนาะ อายุ 50 ปี เป็นเจ้าของบ้านพักหลังดังกล่าว และเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านยะออ ถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณลำตัว และแผ่นหลัง รวม 2 นัด

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายอับดุลเลาะห์กำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านพัก หลังเสร็จจากเปิดบ่อขอในช่วงเช้ามี ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนชุ่มอยู่ในป่ารกทึบห่างบ้านพักประมาณ 5 เมตร ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่ นายอับดุลเลาะห์ 2 นัด จนล้มฟุบลง จากนั้นคนร้ายรีบวิ่งหนีเข้าป่าไป ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์

ยิงทหารชุดลาดตระเวนยะลาเจ็บ 1

ส่วนที่ จ.ยะลา เวลา 09.30 น. วันเดียวกัน ศูนย์วิทยุ สก.โกตาบารู อ.รามัน รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการ ร้อย.ม.2 ฉก.ยะลา 16 ขณะลาดตระเวนเส้นทางด้วยรถจักรยานยนต์ ที่บริเวณหลังสถานีรถไฟไม้แก่น บ้านไม้แก่น หมู่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทราบชื่อคือ พลทหารธีระพงษ์ ผลพิง อายุ 23 ปี ถูกกระสุนปืนของคนร้ายเข้าบริเวณขาซ้าย เจ้าหน้าที่ทหารช่วยกันนำตัวส่ง รพ.รามัน ก่อนส่งต่อมายัง รพ.ยะลา

ส่วนที่เกิดเหตุบริเวณสามแยก ถนนสายบ้านไม้แก่น-รามัน เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. และ 11 มม. 9 ปลอก ตกกระจายทั่วบริเวณที่เกิดเหตุ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั้นยังพบหัวกระสุนไปตกอยู่ฝั่งตรงข้าม บริเวณบ้านชาวบ้าน และยังพบว่าถึงบรรจุน้ำถูกกระสุนอีกด้วย

สอบสวนทราบว่า ขณะที่ จ.ส.อ.ประเวศ เงินทับ หัวหน้าชุด นำกำลังจำนวน 8 นาย ออกลาดตระเวน โดยใช้รถจักรยานยนต์ 4 คัน เมื่อ

ข้ามมาถึงที่เกิดเหตุสังเกตเห็นกลุ่มคนร้าย 4 คน แต่งกายคล้ายผู้หญิง ขี่รถจักรยานยนต์ 2 คัน ตามหลังมา พร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงใส่ เจ้าหน้าที่ ทหารจึงกระโดดหลบและยิงตอบโต้ไปหลายนัด เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ 1 นาย หลังก่อเหตุคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี ไปทางบ้านโคะป่าเก๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน ส่วน สาเหตุเชื่อว่า เป็นฝีมือของนายอุสมาน เค็งสาแม แกนนำก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่พร้อมพวก

● บุญยงอิตติผู้ช่วยผอ.ดับค้ายบ้าน

ต่อมาเวลา 13.30 น. ศูนย์วิทยุ 191 ยะลา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบ จำนวนใช้อาวุธปืนยิงนางชรมือลี เจ๊ะเค็ง อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 6 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมู่ 6 เสียชีวิตคาบ้านพัก หลังรับแจ้ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา พร้อมด้วยฝ่าย ปกครอง รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ภายในบ้าน ของผู้ตาย พบศพนางชรมือลี เจ๊ะเค็ง นอนคว่ำ หน้าเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำข้างบ้าน ถูกยิงด้วย อาวุธปืนเข้าที่ศีรษะและลำตัวหลายนัด พบอาวุธ ปืนพกสั้นขนาด .22 เหน็บอยู่ที่เอว ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.ตก อยู่ 9 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตาย ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากทำธุระนอกบ้าน เมื่อ มาถึงบ้านพักเดินเข้าห้องน้ำ จากนั้นมีคนร้ายไม่ ต่ำกว่า 2 คน ขี่รถยนต์กระบะไม่ทราบยี่ห้อ สีขาว ตามมาจอดหน้าบ้านของผู้ตาย แล้วเดิน ลงจากรถใช้อาวุธปืนไล่ยิงผู้ตายไปจนถึงหน้า ห้องน้ำจนผู้ตายล้มลง คนร้ายเดินเข้ามาจ่อยิง ข้างที่ศีรษะอีกหลายนัดเสียชีวิตคาที่ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า มาจากประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง แต่ยังไม่ถึงประเด็นการรื้อสร้าง สถานการณ์ของกลุ่มคนร้ายในพื้นที่

● “ประชา-ภราดร” ลงได้ปรับแผนเข้ม

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 07.00 น. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ. สปก.กปต.) พร้อมด้วย นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ผู้ช่วยเสนาธิการทหาร บก ฝ่ายยุทธการ พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิวเจริญ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทาง ลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปถึง

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จาก พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมกับเดินทางไป เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และไปคูที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัทยางไทยบักชี่ จำกัด

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ประชา กล่าวว่า การลงพื้นที่ ภาคใต้เพื่อไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ว่า ทำให้ถึงเกิดเหตุรุนแรงขึ้นมาอีก เพื่อวางมาตรการ ดูแลป้องกันให้เข้มข้นขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเกือบ 10 ปี ช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมักจะรุนแรง ซึ่งปีนี้คงไม่แตกต่างจากปีที่ ผ่านมา ส่วนจะปรับแผนอย่างไร คงต้องฟังผู้ ปฏิบัติก่อนว่าจะทำแผนให้เข้มได้อย่างไร

ส่วนการพูดคุยกับกลุ่มบีอาร์เอ็นถึงเหตุการณ์ รุนแรง หลังจากประกาศลดความรุนแรงในช่วง เดือนรอมฎอนนั้น พล.ต.อ.ประชา กล่าวว่า ได้

พูดคุยกันตลอด และเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เกิด เหตุการณ์แบบนี้ แต่จะต้องมาพิจารณามาตรการ ของเราว่าจะป้องกันเหตุอย่างไร

● มอบเงินเยียวยาเหยื่อลอบวางเพลิง

จากนั้น พล.ต.อ.ประชา และนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับกระทบ จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางเพลิงในพื้นที่ อ.เทพา โดยมอบเงินเยียวยาให้นายบุญทิม จันทร์ตัน เจ้าของร้านนิคมเฟอร์นิเจอร์ หมู่ 1 ต.ลำไพล จำนวน 1 ล้านบาท และนาง สุภาวดี จันทร์ตัน เจ้าของร้านลำไพลเฟอร์นิเจอร์ หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา 1.5 ล้านบาท ในส่วน ของร้านค้าและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เกือบทั้งหมด ประเมินความเสียหายไม่น้อย กว่า 6 ล้านบาท

นอกจากนี้ พล.ต.อ.ประชาซึ่งเดินทางไปให้ กำลังใจและมอบเงินเยียวยาแก่นายชาย พุทธิพร เดชา เจ้าของศูนย์กระจายสินค้าบริษัทหาคทิพย์ จำกัด อ.สะบ้าย้อย ซึ่งร้านค้าพร้อมด้วยทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายร้อยละ 90 มอบเงินเยียวยา เบื้องต้น 5 แสนบาท จากการประเมินความเสียหายไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท

● สมช.ยันเดินทางนักบีอาร์เอ็นต่อ

พล.ท.ภราดรกล่าวว่า เหตุความรุนแรงที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้ทางการไทยได้ส่ง หนังสือผ่านไปยังประเทศมาเลเซียในฐานะตัวแทน ผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติภาพ เพื่อ ทวงถามกลุ่มบีอาร์เอ็นโคออร์ดิเนต ถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางเหตุการณ์ทางบีอาร์เอ็น ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ เนื่องจากฝ่ายไทย ได้ละเมิดข้อตกลง แต่ฝ่ายไทยได้ชี้แจงถึงสาเหตุ

ไปก่อนหน้านี้

ส่วนเหตุลอบวางเพลิงครั้งล่าสุด ทางบีอาร์ เอ็นยังไม่มีการออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ก่อ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายไทยยืนยันว่าจะ เดินหน้าในการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น ต่อไป แต่ขณะนี้ก็มีหลายกลุ่มที่แสดงเจตจำนงที่จะ เข้าร่วมในการพูดคุยสันติภาพ นอกเหนือจาก กลุ่มบีอาร์เอ็น ซึ่งฝ่ายรัฐบาลไทยรับไว้พิจารณา และพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ส่วนกรณีที่นายฮัสซัน คอยิบ ถูกขอยกยศใน ตำแหน่งประธานสภาบีอาร์เอ็นนั้น พล.ท.ภราดร กล่าวว่า นายฮัสซัน คอยิบ ยังมีหน้าที่ของตัวเอง อยู่ แต่กลุ่มส่วนน้อยที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการคือต้องก่อเหตุความไม่สงบอยู่ ซึ่งเรื่องนี้บีอาร์ เอ็นต้องไปแก้ไขปัญหา วันนี้เรายังมีการพูดคุย กับนายฮัสซัน คอยิบ อยู่ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนตัว จริง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ สามารถคุยกับ คนอื่นได้อย่างต่อเนื่อง